

'ในหลวง ร.9' ทรงให้ความสำคัญปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเหล่านั้นจะปลูกต้นไม้ลงแผ่นดิน



เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงบรรยายเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ไทย" ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ

ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ ทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการเกษตร ชลประทาน พัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหารตามเสด็จฯ ไปด้วย ดั่งนั้นการทำงานเพื่อความผาสุกของราษฎร จึงไม่ใช่ว่าทำได้เพียงลำพังโดยไม่ปรึกษาผู้อื่นป่าไม้จะเจริญได้ต้องมีน้ำ มีความชุ่มชื้น มีดิน มีปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยมาจากใบไม้ที่หมัก และเพิ่มสารที่มีแร่ธาตุเพื่อเป็นอาหารของพืช ซึ่งพืช

จะต้องอยู่ด้วยระบบนิเวศที่พึ่งพาอาศัยกัน

จะเดียวกันป่าไม้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นรักษาหน้าดิน โดยปัญหาการตัดไม้ในปัจจุบันคือ คนมีงานมากจน มีการเคลื่อนย้ายมาอยู่อาศัย ทำให้มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากขึ้น ประเทศไทยมีการลักลอบตัดต้นไม้ที่มีคุณค่าคนตัดไม้ใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือการตัดที่โค่นต้นเพื่อให้ต้นตาย แล้วอ้างว่าไม่ได้ตัดไม้ขายเอง บางคนไม่ได้ยกเอาไม้ แต่ยกได้ที่ดินก็ทำการเผา ต้องพยายามแก้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งว่า เมื่อต้นรัชกาลซึ่งขณะนั้นพระองค์ยังไม่รู้ความมากนัก นายแก้วขวัญ วัชโรทัย อดีตเลขาธิการพระราชวัง เคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาโดยรถไฟ ทอดพระเนตรเห็นต้นยางนาในพื้นที่ ระหว่างรถไฟเคลื่อนผ่าน จ.เพชรบุรี ทรงโปรดให้ข้าราชการบริพารเก็บเมล็ดยางนามาปลูกในสวนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ต้นยางนาโดยทำเป็นป่าไม้สาธิต ให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาได้ ทรงเพาะเนื้อเยื่อเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้อีกจำนวนมาก ซึ่งสมัยนั้นถือเป็นเรื่องสมัยใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทำนุบำรุงที่เสมือนพิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสรุปผลการพัฒนาที่ประชาชนเข้าไปเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เป็นต้น



ป่า

ต้นยางนาเป็นแหล่งกำเนิดน้ำที่ไหลบรรจบสู่มแม่น้ำเจ้าพระยามากถึงร้อยละ 40 แต่ 10 ปีที่ผ่านมาผืนป่าที่มีความสำคัญต่อประเทศอย่าง "ป่าถ่าน" กลับถูกทำลายไปแล้วมากกว่าร้อยละ 30 ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์ของป่าถ่านและชาวบ้าน รวมถึงประชาชนชาวไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานสัมมนา "รักษป่าถ่าน" ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการวิจัย การถ่ายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน โดย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กองทัพบก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดน่าน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ธนาคารกสิกรไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ แสวงหาวิธีการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า และฟื้นฟูป่าถ่านที่เสียหายให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่า พระองค์ทรงตามรอยพระยุคลบาทเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์พืชของประเทศไทยในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สู่สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และชั้นอนุบาล ทุกคนได้เรียนรู้ตามภูมิปัญญาและโอกาสของตัวเอง ส่วนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ข้าพเจ้าดำเนินการมา 5 ปี ยึดแนวพระราชดำริให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่ แต่ปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้โดยไม่ทำลายป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีโครงการชาวมั่นที่เชียงใหม่ ลดการขยายพื้นที่และตัดป่า แต่ต้องมีกรหรือร่วมกันว่าพืชชนิดใดปลูกในพื้นที่ใดได้ การปลูกไม่จำเป็นต้องตัดไม้ แต่ให้ปลูกพืชที่มีราคาและมีการสนับสนุนเรื่องการขนส่งและการตลาด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเมื่อปี พ.ศ. 2519 หรือก่อนหน้านั้นในเรื่องการปลูกป่าไม้ในใจคนว่า ควรปลูกต้นไม้ลงใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ตาม ทรงใช้เวลาในการศึกษา ถึงคำถึงดึก เรียกได้ว่าบุพรมทุกหมู่บ้าน การทรงงานด้านป่าไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้นต้องรักษาป่าไม้ พัฒนาสภาพดินแหล่งน้ำ พัฒนาความรู้และการศึกษา ทุกอย่างต้องรวมกัน และที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอนุรักษ์ป่าไม้ได้เพราะทรงรักษาป่าไม้ พัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำ พัฒนาพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และพัฒนาการศึกษา ทุกอย่างต้องรวมกัน สุดท้ายต้องพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี มีความรู้ มีความสุข เพื่อให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองสืบต่อไป.